

Số: 1269/LĐTBXH-QLN
V/v: Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh
khóa XVII

Hà Nam, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2048/UBND-KTTH ngày 18 tháng 11 năm 2014 về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII.

Trước hết, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin được tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và xin trả lời, giải trình từng lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Về việc Hội Nông dân tỉnh, cử tri thôn 10 xã Bồ Đề, huyện Bình Lục và cử tri huyện Lý Nhân đề nghị tăng kinh phí cho công tác đào tạo dạy nghề và giới thiệu việc làm cho nông dân trong thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin được trả lời như sau:

Chính sách Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ chi phí dạy nghề cho lao động nông thôn, nhằm nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện thuận lợi để lao động nông thôn tham gia học nghề phù hợp với trình độ, điều kiện kinh tế và nhu cầu học nghề của mình.

Kinh phí từ nguồn trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề, trung bình mỗi năm được cấp từ 3,5 - 05 tỷ đồng đã hỗ trợ đào tạo nghề cho từ 1.147 - 3.164 lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh theo chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg.

Khi được trung ương phân bổ nguồn kinh phí trên, căn cứ vào kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn của các huyện, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở ban ngành tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn và phân bổ kinh phí cho các huyện, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì và chịu trách nhiệm về việc dạy nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh. Các huyện, thành phố chủ động triển khai, hợp đồng với các cơ sở dạy nghề tổ chức các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn phù hợp với nhu cầu học nghề của người lao động, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, đảm bảo tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tăng

kinh phí hỗ trợ dạy nghề cho lao động nông thôn trong thực hiện chính sách của Quyết định 1956/QĐ-TTg.

2. Về việc cử tri xã Tiêu Động đề nghị tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ nhà ở đối với người có công, có cơ chế giải ngân nhanh tiền hỗ trợ (hiện nay mới hỗ trợ được 60% của 40 triệu/hộ; còn 40% vẫn chưa được hỗ trợ), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin được trả lời như sau:

- Về đề nghị tăng mức hỗ trợ nhà ở đối với người có công: Điều 3, Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở quy định: ngân sách nhà nước hỗ trợ xây mới nhà ở 40.000.000 đồng/hộ; ngân sách nhà nước hỗ trợ nhà ở phải sửa chữa 20.000.000 đồng/hộ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ghi nhận ý kiến đề nghị của cử tri để báo cáo đến các bộ, ngành trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

- Về việc giải ngân kinh phí hỗ trợ nhà ở: Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bình Lục, năm 2014 huyện Bình Lục được Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch xây mới nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg là 200 nhà, kinh phí tỉnh đã tạm ứng cho đợt 1 là: $200 \text{ nhà} \times 60\% \times 40.000.000 \text{đ/hộ} = 4.800.000.000 \text{ đồng}$.

Ngày 19/11/2014 Ủy ban nhân dân huyện đã nhận được thông báo đã có nguồn hỗ trợ 40% kinh phí còn lại đối với 200 nhà làm mới và sẽ có chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện giải ngân số kinh phí trên vào cuối tháng 11/2014.

Trên đây là ý kiến trả lời, giải trình của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về các nội dung phản ánh của cử tri tại kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- GD, các PGĐ Sở;
- Lưu: VP, QL.N.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Hồng